

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ฐานเศรษฐกิจ	
Date :	Page :	No :
- 9 ส.ย. 2556	๒	๕6285364

โรงงานน้ำตาลอ่วมราคาร่วงถึง Q3 โควตาส่งออกค้าง 20% กระทบ

ขาใหญ่ผู้ผลิต-ผู้ส่งออกน้ำตาลกระแฉก ราคาในตลาดโลกร่วงต่อเนื่องยังไม่ติดกลับ ทำน้ำตาลส่งออกในสต็อกค้างเต็ม 20% มีทั้งที่ทำราคาขายล่วงหน้าไปแล้ว และยังไม่ได้ทำราคาส่งออก วงการชี้นำโน้มขาลงถึงไตรมาส 3 ผู้ผลิตน้ำตาลปนอวบ หนท.ไม่ยอมกำหนดราคาโควตาข.ล็อตใหม่ ทำให้ไม่สามารถส่งออกโควตา.ได้ ด้าน "ไอเอสไอ" ระบุปริมาณน้ำตาลยังล้นตลาดโลกอยู่เกือบ 10 ล้านตัน

แหล่งข่าวจากวงการน้ำตาลเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกน้ำตาลโควตา. ซึ่งเป็นโควตาส่งออกโดยโรงงานน้ำตาล 23 กลุ่มโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ กำลังได้รับผลกระทบหลังจากที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกร่วงลงมาต่อเนื่อง โดยฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 มีปริมาณน้ำตาลโควตา.รวมกัน 67.3 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้มีการส่งออกไปแล้ว 33.6 ล้านกระสอบ ยังคงเหลือน้ำตาลที่ยังไม่ได้ส่งออกอีกจำนวน 34 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้ที่ทำราคาขายล่วงหน้า

๒

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวดี โรงงานน้ำตาล

ไปแล้วราว 14 ล้านกระสอบ และยังไม่ทำราคาขายอีกราว 20 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กิโลกรัม) หรือ 20% ของปริมาณโควตา.ทั้งหมดที่มีอยู่ 67.3 ล้านกระสอบที่ยังไม่กำหนดราคาส่งออก และหากส่งออกในช่วงนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากรายได้ส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับราคาส่งออกในช่วงปลายปี 2555 ราคาน้ำตาลดิบอยู่ที่ 23-24 เซ็นต์/ปอนด์ ขณะนี้ราคาร่วงลงมาอยู่ที่ 16.40 เซ็นต์/ปอนด์ และมีแนวโน้มว่าราคาจะอยู่ในจังหวะขาลงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 3 หากเก็บไว้ในสต็อกนานคุณภาพน้ำตาลก็จะลดลง หรือเสี่ยงที่ราคาอาจร่วงลงได้อีก

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทน้ำตาลที่มีบทบาทในการส่งออกหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ 5-6 อันดับแรก เช่น กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด จากตระกูล "ว่องกุลศิริ" ที่ปีนี้ไม่มีโควตา. ทั้งหมด 13.9 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้รอส่งออกอยู่ 9 ล้านกระสอบ กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด จากตระกูล "อัม-ฎาร" มีโควตา. ทั้งหมด 10.8 ล้านกระ

สอบ ในจำนวนนี้รอการส่งออกอยู่ 6.1 ล้านกระสอบ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอก-ลักษณะ จำกัด จากตระกูล "ศิริวิริยะกุล" มีโควตา. จำนวน 6 ล้านกระสอบ ใน

กลุ่มบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด จากตระกูล ณ วังขนาย หรือขุนฟุ้ง (สกุลเดิม) มีโควตา.รวมทั้งสิ้น 4.4 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้รอส่งออกอยู่ 1 ล้าน

> ปริมาณน้ำตาลโควตา.ฤดูผลิตปี 2555/2556 จากผู้ผลิตรายใหญ่

บริษัท	รวมโควตา.ทั้งหมด	โควตา.ที่รอส่งออก (ณ 6 มิ.ย. 56)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด	13.9	9
กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด	10.8	6.1
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณะ จำกัด	6	3.2
กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด หรือ KSL	4.8	2.3
กลุ่มบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด	4.4	1
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด	1.8	1

ที่มา : จากการรวบรวมของ "ฐานเศรษฐกิจ"

จำนวนนี้รอส่งออกอยู่ 3.2 ล้านกระสอบ กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่นฯ หรือ KSL จากตระกูล "ชินธรรมมิตร" มีโควตา.อยู่จำนวน 4.8 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้รอส่งออกอยู่ 2.3 ล้านกระสอบ

กระสอบ และกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มีโควตา.รวมจำนวน 1.8 ล้านกระสอบ ในจำนวนนี้ยังรอส่งออกอยู่ 1 ล้านกระสอบ (ดูตาราง) โดยบริษัทเหล่านี้

นี่จะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณน้ำตาลโคเวตาค. เหลืออยู่มากที่สุดเมื่อเทียบกับ 23 กลุ่ม โรงงานน้ำตาลที่ส่งออกทั้งหมด ซึ่งตัวเลข ปริมาณน้ำตาลโคเวตาค. ที่ส่งออกนั้น บางส่วนได้มีการกำหนดราคาส่งออกไปแล้ว และบางส่วนยังไม่กำหนดราคาก็จะได้รับผลกระทบหากราคาน้ำตาลร่วงลงต่อเนื่อง

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการ บริษัทและกรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KSL กล่าวว่า บริษัทที่มีการหีบอ้อยเพิ่มขึ้น หรือผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็จะเหลือน้ำตาลโคเวตาค. ในสต็อกจำนวนมาก ดังนั้นรายได้ที่ยังไม่ได้กำหนดราคาขายล่วงหน้าก็จะได้รับผลกระทบ คาดว่าส่วนนี้หน้าจะมีอยู่ในระบบราว 20% ของปริมาณส่งออกโคเวตาค. ทั้งหมด แต่เป็นผู้ส่งออกค่ายไหนในปริมาณเท่าไร ไม่มีใครกล้าออกมาแสดงตัวเลขว่ามีจำนวนเท่าไรที่ยังไม่ได้กำหนดราคาส่งออก เนื่องจากเกรงว่าสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยสินเชื่อหรือกลัวถูกแย่งอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ เพราะคู่สัญญาอาจจะไม่ส่งอ้อยให้อีก เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับเงินค่าอ้อย

นายบุญญฤทธิ์ ฌ วัชชานาย ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทน้ำตาลวังขนาย จำกัด กล่าวว่า การที่บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด หรือ อนท. ไม่ยอมกำหนดราคาโคเวตาค. (โคเวตาคส่งออกโดยอนท.) ลีอิตใหม่ออกมา ก็ส่งผลให้ผู้ส่งออกน้ำตาลไม่สามารถส่งออกโคเวตาค. ได้ เพราะเกรงว่า ถ้าได้ราคาต่ำกว่าที่อนท. ขายน้ำตาลโคเวตาค. ผู้ส่งออกโคเวตาค. จะต้องควักเนื้อ เพื่อเอาส่วนต่างมาคำนวณ เพื่อให้ราคาเท่ากับโคเวตาค. เพราะเวลาคำนวณราคาอ้อย จะต้องนำราคาของน้ำตาลโคเวตาค. ไปเป็นฐานในการคำนวณราคาอ้อย

ด้านนายอิสสระ ฤวิไลเดิมทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ขาย

น้ำตาลล่วงหน้าไปหมดแล้ว โดยมีกำลังผลิต 2.40 แสนตันปี และปี 2555/2556 บริษัทสามารถหีบอ้อยได้ 2.50 ล้านตันอ้อย จึงไม่ได้รับผลกระทบมาก ส่วนบริษัทที่สต็อกน้ำตาลไว้จำนวนมาก เพื่อรอขายเมื่อราคาดีตัวกลับมาสูงขึ้น จะกระทบเพราะขณะนี้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังไม่กลับมาสูงเหมือนเดิม และเชื่อว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลก ณ ปัจจุบันน่าจะลงไปต่ำกว่าราคาค้นทุนของโรงงานน้ำตาลแล้วในขณะนี้ โดยผู้ส่งออกบางรายสต็อกน้ำตาลไว้ตั้งแต่ราคาลงมาอยู่ที่ 18 เซ็นต์ต่อปอนด์ คนไม่ยอมขายจึงเก็บไว้เพื่อรอจังหวะราคาดีตัวสูงขึ้น จนถึงขณะนี้น่าจะมีปริมาณน้ำตาลส่งออกที่สต็อกไว้เป็นน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ราว 20% ของการส่งออกน้ำตาลทั้งหมด

สอดคล้องกับที่นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุณี ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท คำผลผลิตน้ำตาล จำกัด หรือ TSTC เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีทิศทางไม่ค่อยดี ปรับตัวไปในทางลบ โดยมีสาเหตุมาจากที่บราซิลมีผลผลิตน้ำตาลออกมามากกว่า 35 ล้านตันน้ำตาลในฤดูผลิตใหม่นี้ จากเดิมปีล่าสุดมีผลผลิตน้ำตาลออกมากกว่า 34 ล้านตันน้ำตาล รวมถึงในช่วงนี้ค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลงมากกว่า 2.1 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ขายน้ำตาลได้ในราคาถูก

ทั้งนี้ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่ 16.40 เซ็นต์/ปอนด์ จากที่ราคาเมื่อช่วงต้นปีนี้อยู่ที่ 19 เซ็นต์/ปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวเมื่อต้นปีนี้อยู่ที่ 520 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะนี้ลงมาอยู่ที่ 470 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และมีแนวโน้มว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงไตรมาส 3 ปีนี้ ยกเว้นว่ามีสภาพอากาศแปรปรวน เกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตน้ำตาลจำนวนมาก หรือมีนักเก็งกำไรเข้าไปซื้อน้ำตาลเพิ่มขึ้น ก็จะผลักดันให้ราคาน้ำตาล

ปรับตัวดีขึ้น แต่เวลานี้เท่าที่ดูยังไม่มีความแน่นอนบวกว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น

นายสุรัตน์ ธาดาขวสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) กล่าวว่า องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศหรือไอเอสโอ คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกปี 2555/2556 อยู่ที่ 181.707 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคอยู่ที่ 171.725 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณน้ำตาลส่วนเกินเกือบ 1 ล้านตัน เปรียบเทียบกับปี 2554/2555 มีผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 174.251 ล้านตัน มีการบริโภคอยู่ที่ 168.014 ล้านตัน ทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกกลับมาอยู่ในภาวะขาดต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 3

เนื่องจากช่วงนี้เป็นจังหวะที่บราซิลผลิตอ้อยออกมาจำนวนมาก แม้ว่าสัดส่วนตั้งแต่ 50-55% นำอ้อยไปผลิตเอทานอลแล้วก็ตาม แต่ปีนี้ก็มีปริมาณอ้อยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณอ้อยที่ปลูกในพื้นที่ตอนกลาง-ใต้ของบราซิล มีปริมาณอ้อยที่ผลิตได้มากถึง 590 ล้านตันอ้อยหรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของปริมาณอ้อยทั้งหมดในบราซิลที่มีจำนวน 650 ล้านตันอ้อย เทียบจากปีก่อนผลิตอ้อยในพื้นที่ดังกล่าวได้ 532 ล้านตันอ้อย จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ราคาน้ำตาลตั้งแต่มกราคม 4 ปี 2555 ลดราคาลงมาอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยสูงกว่า 20 เซ็นต์/ปอนด์ เมื่อไตรมาส 3 ปีที่แล้ว ล่าสุดราคาลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 17 เซ็นต์/ปอนด์

อนึ่งปี 2555/2556 มีปริมาณน้ำตาลทั้งระบบ 10 ล้านตัน แบ่งเป็นโคเวตาค. (บริโภคในประเทศ) 2.5 ล้านตัน หรือ 25 ล้านกระสอบ อีก 7.5 ล้านตัน เป็นน้ำตาลส่งออกโดยโคเวตาค. (ส่งออกโดยอนท.) จำนวน 8 แสนตัน หรือ 8 ล้านกระสอบ ที่เหลือเป็นน้ำตาลส่งออกโดยโคเวตาค. (ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาล)